

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายรับบริจาคสิ่งของสนับสนุนร้านมัชฌากาชาดในงานพ่อขุนเม็งราย มหาราช

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของสนับสนุนรางวัลประจำร้านมัชฌากาชาดในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณกุศลแก่ผู้ยากไร้

เช้าวันที่ ๑๐ ม.ค.๕๕ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายธำนิษฐ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางอินทริภา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันรับบริจาคสิ่งของสนับสนุนเป็นรางวัลประจำร้านมัชฌากาชาด ในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรภาคเอกชน เจ้าของสถานประกอบการ พ่อค้า คหบดี ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและกิ่งกาชาด ตลอดจนทั้ง สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๕๕ เป็นงานที่จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย และทรงสถาปนาเมืองเชียงรายมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๑๘๐๕ ประกอบกับในปี ๒๕๕๕ จะเป็นปีแห่งการฉลองเมืองเชียงรายมีอายุครบ ๗๕๐ ปี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ อีกด้วย ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณสนามบินผู้บิน ๔๑๖ อีกทั้ง ยังจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ตลอดจนทั้ง การนำเสนอผลงานความก้าวหน้าและการออกร้านจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ๑๖ แห่งและของ ๑๘ อำเภอ การประกวดร้านนิทรรศการของประเภทส่วนราชการและประเภทอำเภอ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลาง ซึ่งประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและประธานชุมชน ประเภทชายและหญิง การประกวดร้องเพลงของเด็กและเยาวชนชายและหญิง มหกรรมแสดงโคมไฟ การแสดงเพลงช้อยโดยโย่งเชิญยิ้ม การแสดงมายากล และการประกวดธิดาดอย และกิจกรรมการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

นายธำนิษฐ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า วันรวมน้ำใจให้กาชาดของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๕ ในครั้งนี้ เป็นการรับมอบเงินสดและสิ่งของสนับสนุนร้านมัชฌากาชาด ภายในบริเวณงานวันพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อหาทุนทรัพย์สำหรับใช้ในการดำเนินการกิจของสภากาชาดไทยในจังหวัดเชียงราย อาทิ การรับบริจาคโลหิต การบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่เดือดร้อน ผู้ยากจนและด้อยโอกาส รวมทั้งสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลภายในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย ซึ่ง

สภาอากาศไทยมีอุดมคติในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ภัย และเป็นที่พักพิงของบุคคลผู้ยากไร้ การดำเนินงานของเหล่าอากาศจังหวัดเชียงรายจึงเป็นตัวแทนของสภาอากาศไทย ที่จำเป็นต้องอาศัยทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นการเสียสละและร่วมมือกันทำงานด้วยจิตอาสา จึงขอแสดงความขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่มีส่วนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยการร่วมน้ำใจในครั้งนี้.....

สำหรับร้านผ้าอากาศอากาศมีการจำหน่ายบัตรตักผ้าอากาศ ใบละ ๒๐ บาท ที่มีรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และของรางวัลต่าง ๆ อีกเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ เหล่าอากาศจังหวัดเชียงรายยังได้จัดกิจกรรมหารายได้ด้วยการออกสลากอากาศการกุศล โดยจัดพิมพ์ ๑๐๐,๐๐๐ ฉบับ จำหน่ายใบละ ๔๐ บาท โดยรางวัลที่ ๑ เป็นรถยนต์กระบะบรรทุกโตโยต้ารุ่นไฮลักส์ วีโก้ และทองคำ ตลอดจนมีรางวัลต่าง ๆ ที่เป็นของรางวัลตามมูลค่าอีกเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อนำเงินรายได้จากการจัดงานใช้เป็นทุนในกิจการสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ รวมทั้ง กิจกรรมบรรเทาทุกข์ของจังหวัดเชียงรายโดยพร้อมเพรียงกันต่อไป